

XÂY DỰNG ĐẢNG

Chuyển đổi số ở Đảng bộ Công ty Tân Đệ

Triển khai nghị quyết, nhiệm vụ nhanh hơn, hiệu quả hơn; cung cấp nguồn thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên; tạo thuận lợi cho đảng viên sinh hoạt chi bộ; theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên sát hơn là những kết quả tích cực khi Đảng bộ Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) thực hiện chuyển đổi số.



Hướng dẫn đảng viên cài đặt, sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

Do đặc thù công việc, ông Trịnh Thanh Định, cán bộ quản lý của Công ty Tân Đệ thường xuyên phải đi công tác ở các tỉnh, thành phố. Nếu Chi bộ nhà máy Tân Đệ 1 không linh hoạt tổ chức sinh hoạt theo hình thức trực tuyến thì nhiều lần bộ trở lại bình thường nhưng Chi bộ vẫn tạo điều kiện cho những đảng viên thường xuyên phải đi công tác ngoài tỉnh dự sinh hoạt trực tuyến. Tôi thấy Chi bộ kịp thời ứng dụng công nghệ số vào công tác đảng đã giúp đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của mình, phù hợp với điều kiện công việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty Tân Đệ là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực may mặc ở Việt Nam với 9 nhà máy và

hơn 18.000 lao động. Đảng bộ Công ty có 177 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ. Để nâng cao chất lượng đảng viên, Đảng ủy Công ty thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức pháp luật cho đảng viên thông qua phổ biến nghị quyết của Đảng, chủ trương, định hướng phát triển của Công ty qua hệ thống radio nội bộ, nhóm zalo và thư điện tử. Đặc biệt, từ đầu năm 2022 Đảng ủy Công ty triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" tới tất cả đảng viên đã tạo ra thay đổi tích cực trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Đồng chí Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty chia sẻ: Phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" giúp đảng viên chủ động viên khó được tiếp cận như Tạp chí Cộng sản, thông tin tình hình chính trị, thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế... vì sách báo, tài liệu in ấn có giới hạn. Bài giảng, những tài liệu, thông tin đó đảng viên đều có trong phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", có thể tranh thủ đọc bất cứ

lúc nào rảnh rỗi. Điều này làm đảng viên thấy hứng thú học tập nghị quyết, lĩnh hội đầy đủ nội dung nghị quyết của Đảng và áp dụng vào thực tiễn công việc của mình. Còn anh Phạm Văn Chiêu, đảng viên Chi bộ nhà máy Tân Đệ 1 chia sẻ: Công nhân chúng tôi phần lớn thời gian ban ngày dành cho công việc sản xuất, kinh doanh, ít có thời gian đọc báo, nghe đài, xem ti vi. Từ khi cài đặt phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" vào điện thoại, tôi chủ động hơn việc đọc báo và thiết thực nhất là ứng dụng này đã lựa chọn những thông tin hữu ích, chính thống giúp chúng tôi hiểu biết nhiều hơn về tình hình trong tỉnh, trong nước, từ đó càng vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhờ thực hiện chuyển đổi số, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác quản lý, phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ Công ty Tân Đệ đạt được kết quả thực chất, có sự phát triển rõ rệt. Năm 2021, Đảng bộ Công ty có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 109 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn lại hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Bí thư Đảng ủy Công ty Lê Tuấn Thiên cho biết thêm: Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đã thật sự tạo ra sức mạnh trong lãnh đạo hoạt động kinh doanh, góp phần đưa doanh nghiệp không ngừng phát triển. Trải qua 2 năm 2020 và 2021 rất nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng Công ty Tân Đệ vẫn có mức tăng trưởng hơn 20%/năm, doanh thu đạt gần 400 triệu USD/năm, người lao động không bị mất hoặc thiếu việc làm, thu nhập ổn định, bình quân hơn 9 triệu đồng/người/tháng.

KHÁC ĐUÀN

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM 6/6

Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi

Thời gian qua, cùng với triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi (NCT) sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, các cấp hội NCT còn động viên NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm trong hoạt động xã hội và gia đình, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.



Khám sức khỏe cho người cao tuổi huyện Hưng Hà.

Tới 347.830 NCT, chiếm 18,7% dân số. Mặc dù tuổi đã cao song hầu hết NCT tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: Hơn 2 năm qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song các cấp hội và hội viên NCT trong tỉnh luôn đoàn kết, chung sức thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác hội và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT được đẩy mạnh, đa dạng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. NCT đã phát huy trí tuệ, kinh nghiệm trong việc tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, vị thế, uy tín của NCT tiếp tục được khẳng định. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, đến nay toàn tỉnh có 46,8% NCT trực tiếp lao động sản xuất, trong đó 681 người làm kinh tế giỏi, 1.940 người làm chủ doanh nghiệp, gia trại, trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hầu hết NCT

đều cố gắng lao động sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ đất đai, vật tư, vốn, giống cho con cháu mở mang nhà xưởng, mua máy móc, công cụ, chuyển đổi ngành nghề. NCT cùng với con cháu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, tổ chức sản xuất, kinh doanh, duy trì, phát triển nhiều làng nghề truyền thống, phát triển kinh tế gia trại, trang trại... nâng cao đời sống gia đình, tạo nhiều việc làm cho người lao động; ủng hộ tiến, ngày công, hiến kế giúp địa phương xây dựng nông thôn mới. Nhiều NCT là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, đóng thuế cho nhà nước hàng trăm triệu đồng, nêu gương sáng về trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, các cấp hội NCT đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân, con cháu trong gia đình ủng hộ nguồn lực, hiến đất mở rộng đường để hoàn thành và nâng cấp các tiêu chí. Tại huyện Quỳnh Phụ, chỉ trong gần 1 năm qua, thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về tự nguyện góp quỹ sử dụng đất không đổi lại, đến nay đã có trên 3.000 hộ gia đình trong huyện tự nguyện hiến đất để mở rộng đường. Trong thành công chung đó, vai trò của MTTQ và các cấp hội NCT của huyện trong việc tuyên truyền, vận động là rất quan trọng. Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Quỳnh Phụ cho biết: Để có được sự đồng thuận cao trong nhân dân, cùng với các hội, đoàn thể, MTTQ, NCT các cấp trong huyện tích cực phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho

cán bộ hội, hội viên có uy tín phụ trách tới từng hộ gia đình vận động, tuyên truyền. Trong quá trình thực hiện, cán bộ hội, hội viên NCT luôn gương mẫu đi đầu trong việc đồng thuận với chủ trương của huyện, xã để người thân và nhân dân hưởng ứng. Điển hình như gia đình ông Mai Văn Hội, thôn Sài, xã An Quý (Quỳnh Phụ) năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng tích cực vận động con cháu trong gia đình góp 84m² đất ở trị giá gần 1 tỷ đồng để làm đường, góp phần xây dựng tuyến đường khang trang, sạch đẹp.

Cùng với tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, NCT trong tỉnh phát huy tốt vai trò trong xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Với kinh nghiệm và vốn sống trong thực tiễn, là trụ cột trong gia đình, đóng họ, NCT gương mẫu giáo dục con cháu về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, cần cù lao động; giáo dục về nhân cách và đạo đức xã hội, lối sống hòa thuận trong gia đình và quan hệ gần gũi với làng xóm, giữ gìn gia phong, gia đạo; xây dựng nếp sống "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền", "Đông họ đoàn kết văn hóa". Hàng năm, có 95% gia đình hội viên NCT đăng ký, 89,3% gia đình NCT đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong công tác khuyến học khuyến tài, NCT vận động con cháu thành đạt ủng hộ quỹ khuyến học dòng họ, quỹ khuyến học của xã, thôn... nhiều NCT tích cực học tập, làm tấm gương cho con cháu và nhân dân, tạo nên phong trào thi đua "gia đình hiếu học", "đông họ khuyến học". Bên cạnh đó, NCT trong tỉnh tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường...

Thời gian tới, các cấp hội NCT trong tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh; triển khai có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện để NCT tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời để NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

NGUYỄN CƯỜNG

Hiệu quả mô hình "Mẹ đỡ đầu" ở thành phố Thái Bình

Với ý nghĩa nhân văn cao cả, mô hình dân vận khéo "Mẹ đỡ đầu" của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Bình đang tạo sự lan tỏa mạnh mẽ giúp nhiều học sinh nghèo, mồ côi có thêm điều kiện học tập, phát triển và trưởng thành,

động viên các cháu vươn lên trong cuộc sống. Cùng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố đến trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho cháu Bùi Tú Hạnh (9 tuổi), trú tại thôn Nguyễn Du, xã Vũ Đông ai cũng xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh của

cháu. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thoa, bà ngoại của cháu Hạnh: Mẹ của cháu bị lừa bán sang Trung Quốc năm 14 tuổi, đến năm 2009 trốn thoát được về Việt Nam, sau đó lấy chồng rồi sinh cháu Hạnh khi đang mang trong mình bệnh AIDS. Cháu Hạnh

sinh ra may mắn không bị nhiễm HIV song phải chịu cảnh mồ côi mẹ khi mới 5 tuổi. Mẹ mất khi còn nhỏ nên Hạnh chưa ý thức hết được sự ra đi của mẹ, hàng ngày vẫn luôn miệng đòi mẹ khiến mọi người đều thấy đau lòng. Sau khi mẹ mất, cháu ở cùng ông bà ngoại. Ông bà tuổi đã cao, gia đình khó khăn nên khi nam được hoàn cảnh đặc biệt của cháu, Hội LHPN thành phố đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho cháu đến hết lớp 5. Với số tiền hỗ trợ nhận được hàng tháng, ông bà dùng để trang trải chi phí học hành và nuôi cháu Hạnh khôn lớn.

Cũng giống như cháu Hạnh, nghịch cảnh cuộc sống đã khiến cháu Bùi Văn Tuấn (7 tuổi) ở tổ 1, phường Kỳ Bá thiếu đi tình thương của bố ngay từ khi còn nhỏ tuổi. Cuộc sống của gia đình cháu vốn khó khăn nay càng khó khăn gấp bội khi tất cả gánh nặng "cơm áo" đổ dồn lên đôi vai của người mẹ. Tuy

niên thu nhập từ công việc bán nước mía hàng ngày của người mẹ không đủ để trang trải chi phí học hành của 3 chị em Tuấn. Chị Bùi Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội LHPN phường Kỳ Bá cho biết: Gia đình cháu Tuấn thuộc diện hộ nghèo của phường, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình, Hội LHPN phường đã nhận "đỡ đầu" cháu Tuấn.

Từ nguồn xã hội hóa, mỗi tháng Hội LHPN phường hỗ trợ cho cháu 500.000 đồng đến khi hết lớp 5. Ngoài cháu Tuấn, hiện nay trên địa bàn phường còn có 3 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được Hội LHPN phường nhận đỡ đầu. Hội không chỉ dùng ở việc hỗ trợ các em về mặt vật chất mà khi nhận đỡ đầu, chúng tôi cũng sẽ thường xuyên quan tâm đến các cháu, có mặt đúng lúc khi các cháu cần, thật sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho các cháu trong cuộc sống, tạo môi trường sống tốt nhất để các cháu được phát

triển toàn diện, lành mạnh. Không chỉ trực tiếp nhận "đỡ đầu", thời gian qua Hội LHPN phường còn tích cực vận động các nhà hảo tâm nhận "đỡ đầu" các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, hiện đã có 2 cháu mồ côi ở tổ 17 đang được nhận hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng trong 3 năm.

Theo chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố: Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 59 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được nhận "đỡ đầu". Để mô hình "Mẹ đỡ đầu" lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, sau khi nhận được chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch; tổ chức phát động sâu rộng trong các cấp hội; đồng thời đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo "Mẹ đỡ đầu" với Thành ủy và Hội LHPN tỉnh. Các cấp hội đã tiến hành rà soát, xác định các trường hợp trẻ em mồ côi khó khăn cần được giúp đỡ, sau đó tiến hành xác minh, xây dựng kế hoạch đỡ đầu, hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh. Đồng

thời, các cấp hội cũng kết nối, kêu gọi các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị thiện nguyện, nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ yêu thương, giúp các em có môi trường phát triển phù hợp nhất. Việc hỗ trợ đăng ký thực hiện trong một thời điểm mà sẽ dựa theo những hoàn cảnh cụ thể để có những giải pháp hỗ trợ lâu dài. Phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, Hội LHPN thành phố đã nhận "đỡ đầu" 2 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn tiền tiết kiệm hàng tháng. Ngoài ra, Hội LHPN thành phố còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trong các nhà trường. Hiện nay, các trường trên địa bàn thành phố đều nhận "đỡ đầu" từ 2 đến 4 cháu; hội LHPN các xã, phường hiện đang nhận "đỡ đầu" 15 cháu. Mỗi cháu được nhận "đỡ đầu" được hỗ trợ 300.000 - 500.000 đồng/tháng, ngoài ra một số cháu được nhà trường hỗ trợ thêm gạo hay sách vở học tập. Nhìn chung, các

cháu được nhận "đỡ đầu" cùng gia đình rất phấn khởi. Số tiền tuy không lớn song cũng phần nào san sẻ khó khăn với các gia đình, động viên, hỗ trợ, giúp các cháu vượt qua những khó khăn, thiếu thốn trong tình cảnh, nỗ lực học tập, trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Theo đồng chí Chủ tịch Hội LHPN thành phố: Qua khảo sát, trên địa bàn thành phố có hơn 100 trẻ có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. Thời gian tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tích cực nhân rộng mô hình "Mẹ đỡ đầu" để ngày càng có thêm nhiều trẻ mồ côi khó khăn được hỗ trợ. Nói đau mất cha, mẹ, người thân đối với các cháu là quá lớn, không thể bù đắp được, tương lai các cháu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Hơn lúc nào hết, các cháu rất cần sự quan tâm đặc biệt và giải pháp toàn diện để được hỗ trợ chăm sóc trong thời gian dài. Mô hình "Mẹ đỡ đầu" chính là điểm tựa vững chắc để các cháu vững bước trong hành trình đi tới tương lai.

ĐÀO QUYÊN



Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình trao quà và tiền hỗ trợ hàng tháng cho cháu Nguyễn Thế Đan, 10 tuổi, thôn Tiên Sơn, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình.